

บัญชีรายละเอียดการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน

ลำดับที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน	ตำแหน่งเลขที่	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๑	<u>สำนักงานเลขานุการกรม</u> <u>กลุ่มสารบรรณ</u> นางสาวอุบลวรรณ บำเรอวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	๒๓	<u>สำนักงานเลขานุการกรม</u> <u>กลุ่มสารบรรณ</u> นางสาวอุบลวรรณ บำเรอวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	๒๓	<u>ชื่อผลงาน</u> <u>เรื่อง</u> การจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนหย่อมตัวยูของกรมพัฒนาที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๑ <u>ผู้ดำเนินการ</u> ๑. นางสาวอุบลวรรณ บำเรอวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ หน้าที่รับผิดชอบรวบรวม วิเคราะห์ ศึกษาข้อมูลตามระเบียบและข้อกำหนดของทางราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปฏิบัติงานร้อยละ ๙๐ ๒. นายพีรวัฒน์ กุญชร เป็นผู้ร่วมดำเนินการมีหน้าที่กำกับ แนะนำ ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๑๐ <u>ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</u> <u>เรื่อง</u> การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และตรวจสอบหนังสือราชการ เพื่อเสนอผู้บริหาร	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดทำผลงาน

ลำดับ ที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ประเมิน บุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๒	<p><u>กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน</u> <u>กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิต</u> <u>ของดิน</u></p> <p>นายพหล รักสำรวจ นักสำรวจชำนาญการ</p>	๓๑๖	<p><u>กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน</u> <u>กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิต</u> <u>ของดิน</u></p> <p>นายพหล รักสำรวจ นักสำรวจชำนาญการพิเศษ</p>	๓๑๖	<p><u>ชื่อผลงาน</u> <u>เรื่อง</u> การประเมินความเหมาะสมของดินและ คาดการณ์ผลผลิตทุเรียนในภาคตะวันออกของ ประเทศไทย <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ตุลาคม ๒๕๖๕ <u>ผู้ดำเนินการ</u> นายพหล รักสำรวจ เป็นหัวหน้าโครงการ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล สมบัติดิน อากาศ พืช และข้อมูลผลผลิตจาก แปลงเกษตรกร คัดวิเคราะห์โดยใช้คู่มือจัด ชั้นความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ และ โปรแกรม PLANTGRO ประมวลผลระดับ ความเหมาะสม และกำลังผลิตของดิน เพื่อ จัดทำแผนที่ความเหมาะสม แผนที่กำลังผลิต ของดิน และแผนพัฒนาศักยภาพการผลิต ทุเรียนภาคตะวันออก สัดส่วนผลงานร้อยละ ๑๐๐ <u>ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</u> <u>เรื่อง</u> การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศต่อกำลังการผลิตทุเรียน ใน พื้นที่ภาคตะวันออก</p>	<p>เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถและ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ผ่านการประเมินคุณลักษณะของ บุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดทำ ผลงาน</p>

ลำดับ ที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ประเมิน บุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๓	<p><u>กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน</u> <u>กลุ่มสำรวจจำแนกดิน</u> นางสาวกรรณิการ์ เพ็ชรมาก นักสำรวจดินปฏิบัติการ</p>	๓๓๓๑	<p><u>กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน</u> <u>กลุ่มสำรวจจำแนกดิน</u> นางสาวกรรณิการ์ เพ็ชรมาก นักสำรวจชำนาญการ</p>	๓๓๓๑	<p><u>ชื่อผลงาน</u> <u>เรื่อง</u> การศึกษาลักษณะและสมบัติดินลูกรังที่ วัดถุดันกำเนิดดินพัฒนามาจากหินตะกอน และหินอัคนีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๓ <u>ผู้ดำเนินการ</u> นางสาวกรรณิการ์ เพ็ชรมาก เป็นหัวหน้าโครงการ มีหน้าที่รวบรวมและ เตรียมข้อมูล สำรวจและจำแนกดิน เก็บ ตัวอย่างดิน รวบรวมผลการวิเคราะห์ดิน ตรวจสอบข้อมูล ประเมินความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ประเมินความเหมาะสมของดินสำหรับ พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเมิน สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน ประเมิน ความเหมาะสมของดินสำหรับงานด้านปฐพี กลศาสตร์ และเขียนรายงาน สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๑๐๐ <u>ข้อเสนอแนวความคิดพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</u> <u>เรื่อง</u> การจัดทำฐานข้อมูลและระบบ Dashboard ของสถานภาพดินลูกรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย</p>	<p>เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถและ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ผ่านการประเมินคุณลักษณะของ บุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดทำ ผลงาน</p>

ลำดับ ที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ / ตำแหน่งที่ประเมิน บุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๔	<p><u>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓</u> <u>สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์</u> <u>ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน</u> นางสาวศศิธร หุ่นทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ</p>	๖๓๒	<p><u>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓</u> <u>สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์</u> <u>ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน</u> นางสาวศศิธร หุ่นทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ</p>	๖๓๒	<p><u>ชื่อผลงาน</u> <u>เรื่อง</u> การจัดทำแผนการใช้ที่ดินตำบล โคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> เดือนมกราคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๔ <u>ผู้ดำเนินการ</u> ๑. นางสาวศศิธร หุ่นทอง เป็นหัวหน้าโครงการ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ของพื้นที่ จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชน (PRA) เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาและ ความต้องการของชุมชนด้านการพัฒนาที่ดิน ประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ กำหนดเขตการใช้ที่ดิน พร้อมจัดทำแผนที่และ รายงานแผนการใช้ที่ดินตำบลโคกตะเคียน ฉบับสมบูรณ์ สัดส่วนผลงานร้อยละ ๙๐ ๒. นายปิยะพงษ์ วงเวียน เป็นผู้ร่วมดำเนินการ มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมใน การติดต่อประสานงาน จัดประชาคม รวบรวม ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ปฏิบัติงานร้อยละ ๕</p>	<p>เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ผ่านการประเมิน คุณลักษณะของบุคคลตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง มีความพร้อมในการจัดทำผลงาน</p>

ลำดับ ที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ / ตำแหน่งที่ประเมิน บุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
					<p>๓. นายทองอยู่ เข้มม่วง เป็นผู้ร่วมดำเนินการ มีหน้าที่สนับสนุนการเก็บ รวบรวมข้อมูล ประสานงาน ปฏิบัติงานร้อยละ ๕ <u>ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</u> <u>เรื่อง</u> แนวทางในการอบรมและสาธิตการใช้ บริการ Easy Service แก่หมอดินอาสาผู้การ เป็นหมอดินอาสา ๔.๐</p>	

ลำดับ ที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ประเมิน บุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๕	<p><u>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘</u> <u>ฝ่ายบริหารทั่วไป</u> นางสาวอรุทัย มากทองมณี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p>	๑๓๙๓	<p><u>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘</u> <u>ฝ่ายบริหารทั่วไป</u> นางสาวอรุทัย มากทองมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>	๑๓๙๓	<p>ชื่อผลงาน เรื่อง กระบวนการจ่ายเงินของสำนักงานพัฒนา ที่ดินเขต ๘ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Payment) ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ผู้ดำเนินการ ๑. นางสาวอรุทัย มากทองมณี เป็นหัวหน้าโครงการ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล วิธีการดำเนินงาน ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติด้านการจ่ายเงินผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของส่วน ราชการ รวมทั้งสรุปขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน และจัดทำกระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๙๐ ๒. นางพรทิภา น้อมนิล เป็นผู้ร่วมดำเนินการ มีหน้าที่กำกับ ให้ คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๑๐ ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การเพิ่มความปลอดภัยในการอนุมัติ รายการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย การยืนยันการทำธุรกรรมการเงินด้วย Two-factor Authentication (๒FA)</p>	<p>เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถและ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ผ่านการประเมินคุณลักษณะของ บุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดทำ ผลงาน</p>

